

ที่ สกต. 15 /2562



ทำที่ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.)
634/2 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอให้ช่วยเหลือให้สมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนาได้รับการประกันตัว

เรียน ผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทย

อ้างถึง

1. ลำเนาหนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ.0402/8625 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง
2. ลำเนาหนังสือที่ บจธ. 08/469 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชุมชนน้ำแดงพัฒนา)
3. คำสั่งคำร้องที่ ป. 2539/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ หรือ สกต. ก่อตั้งเมื่อปี 2551 เป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องสิทธิในที่ดิน สิทธิเกษตรกร สิทธิของแรงงานไร้ที่ดิน สิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆ พื้นที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย สกต.มีความมุ่งหวังในการทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรและป้องกันปัญหาที่ดินของเกษตรกรหลุดมือ ให้เกษตรกรและแรงงานไร้ที่ดินสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จากการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยภาครัฐที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะในด้านของการผลิตพืชอาหารที่สะอาดและปลอดภัยจากชุมชน สร้างระบบนิเวศที่สมดุล และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน และ สกต.ได้เข้าเป็นสมาชิกของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ ขปส. เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่ดินกับรัฐบาลอีกด้วย

โดยชุมชนน้ำแดงพัฒนา เป็นชุมชนที่เข้าร่วมกับ สกต. ในการผลักดันการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน โดยร่วมกันตรวจสอบที่ดินที่ทิ้งร้างหรือได้มาโดยมิชอบ ในพื้นที่ ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังชุมชนน้ำแดงพัฒนา เดิมเป็นสวนปาล์มทิ้งร้าง

ของ บริษัทสากลทรัพยากร จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เข้าครอบครองหรือทำประโยชน์ใดๆในสวนปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ประมาณปี 2530 ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 20 ปีที่ที่ดินนั้นถูกทิ้งร้าง และไม่ถูกรัฐนำมาจัดสรรเพื่อแก้ปัญหา ที่ดินให้แก่เกษตรกร ก่อนที่สมาชิกในชุมชนจะเข้าไปร่วมก่อตั้งชุมชนใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งจากการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ,สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ,กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ก็เชื่อว่าที่ดินของบริษัท สากลทรัพยากร จำกัด อยู่ในข่ายที่จะออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ตามสำเนาหนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ขธ.0402/8625 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง

นอกจากนี้ สมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนาได้ร่วมกับชุมชนอื่นในสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จัดทะเบียนสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ โดยชุมชนน้ำแดงพัฒนาได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เพื่อจัดซื้อที่ดินโดยให้สมาชิกทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของที่ดินทั้งแปลง ในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของชุมชนน้ำแดงพัฒนา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง แจ้งให้ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ผู้ถือครองที่ดิน ทำเรื่องเพื่อที่จะขออนุญาตที่ดิน และดำเนินการอื่น ๆ ตามกระบวนการของ บจธ. เพื่อจัดซื้อที่ดินต่อไปอีกด้วย ตามสำเนาหนังสือที่ บจธ. 08/469 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชุมชนน้ำแดงพัฒนา)

แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีสมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนาจำนวนหนึ่งได้ถูกลงโทษจำคุก ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ซึ่งมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นในคดีความหมายเลขคดีหมายเลขคำที่ 448-449/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 1125-1126/2562 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คนละ 1 ปีเศษ โดยไม่รอลงอาญา ซึ่งจำเลยที่ถูกจำคุก มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. จำเลยที่ 6 นางนงเยาว์ กลับนุ้ย
2. จำเลยที่ 7 นายประกอบ อนุภักดิ์
3. จำเลยที่ 8 นายไพโรจน์ กลับนุ้ย
4. จำเลยที่ 9 นายอดิสรหรือปอ ศิริวัฒน์
5. จำเลยที่ 11 นายสุวรรณ คงพิทักษ์ และ
6. จำเลยที่ 12 นายเริงฤทธิ์ สโมสร

ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลจังหวัดเวียงสระ และศาลจังหวัดเวียงสระได้ส่งสำเนาคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ศาลฎีกาพิจารณาว่าจะมีคำสั่งให้ปล่อยตัวจำเลยตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นหรือไม่

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งคำร้องที่ ป. 2539/2562 ให้ยกคำร้อง โดยศาลฎีกาได้ให้เหตุผลว่า “พฤติการณ์การกระทำผิดร้ายแรง ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง และมีนับโทษต่อคดีอื่น หากปล่อยชั่วคราวอาจหลบหนี หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ให้ยกคำร้อง”

ด้วยเหตุนี้ทำให้จำเลยทั้ง 6 คนข้างต้นซึ่งเป็นเกษตรกร แรงงานไร้ที่ดิน ที่มีฐานะยากจน มีรายได้จากการใช้แรงงานในการทำการเกษตรในที่ดินเท่านั้น และจำเลยบางคนนั้นมีอายุกว่า 60 ปีและป่วยโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งหัวหน้าครอบครัวที่มีลูกอายุเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น ต้องถูกขังอยู่ในเรือนจำ ซึ่งทำให้สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวของเกษตรกรที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำขณะนี้ได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตอย่างมาก แค่เพียงเหตุผลจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลอย่างจริงจังและเป็นธรรมต่อเกษตรกรเท่านั้น

จากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ ศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ที่ผ่านมา จำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และใส่เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM - Electronic Monitoring) ซึ่งจำเลยไม่มีพฤติกรรมหลบหนี หรือพฤติกรรมที่ก่อเหตุอันตรายประการใด ๆ ตลอดจนจำเลยไม่มีเจตนาทำทนายกฎหมายหรือข้อบังคับของสังคมแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมเท่านั้น ทั้งนี้เห็นได้ว่าจำเลยเป็นเพียงเกษตรกร แรงงานไร้ที่ดิน มีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้น ไม่อำนาจหรืออิทธิพลใดที่จะกระทำการอันเป็นอันตรายต่อสาธารณะชนแต่อย่างใด จำเลยจึงสมควรได้รับสิทธิในการประกันตัว ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

สุดท้ายนี้ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) และ ผู้มีส่วนได้เสียในคดีความที่ลงชื่อในตอนท้ายของหนังสือ จึงส่งหนังสือฉบับนี้มาถึงท่าน เพื่อขอให้ท่านดำเนินการเพื่อความยุติธรรม เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ยากจน และขาดไร้โอกาสในการเข้าถึงที่ดิน ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ขอให้ท่านในฐานะผู้แทนแห่งสหประชาชาติในประเทศไทยได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร สมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนาให้ได้รับการประกันตัว ตามกลไกขององค์กรท่านที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างถึงที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายเพียรรัตน์ บุญฤทธิ์

กรรมการบริหารสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

ลงชื่อผู้มีส่วนได้เสียในคดี

นางนิยม สารคะณา

นางอาสิน คงพิทักษ์

นายไมตรี สิริวัฒน์

นายนิยม กลับนุ้ย

นางวาสนา คงทอง

นางอัศนีย์ รอดูผล

นางสาวศรัณธ์พรธ์ สุขกาย